
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่  ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑.  นายบุญรอด ถึงสุข ประธานสภาเทศบาล นายบุญรอด ถึงสุข 
๒.  นายทองค า สุริยมนตรี รองประธานสภาฯ นายทองค า สุริยมนตรี 
๓.  นายประสิทธิ์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธิ์  ด่านตระกูล 
๔.  นายณรงค์  คะนองนึก สมาชิกสภาเทศบาล นายณรงค์  คะนองนึก 
๕.  นายอุดม  กาวิน า สมาชิกสภาเทศบาล นายอุดม  กาวิน า 
๖.  นายวิเชียร  ค าตองมา สมาชิกสภาเทศบาล นายวิเชียร  ค าตองมา 
๗.  นายสุวิชัย  เฮิงโม สมาชิกสภาเทศบาล นายสุวิชัย  เฮิงโม 
๘.  นางภิญญา  เฮิงโม สมาชิกสภาเทศบาล นางภิญญา  เฮิงโม 
๙.  นายค าจัน  ศรีสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล นายค าจัน  ศรีสมุทร 
๑๐.  นายด ารงค์  ดงตาลคีรี สมาชิกสภาเทศบาล นายด ารงค์  ดงตาลคีรี 
๑๑.  นายยุทธการ  ลาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นายยุทธการ  ลาแก้ว 
๑๒.  นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร เลขานุการสภาเทศบาล นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑.  นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ 

นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 

๒.  นางสาวเพ็ญนภา  สุทธิมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
การคลัง 

นางสาวเพ็ญนภา  สุทธิมาลา 

๓.  นายจิตรกร  นาแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง นายจิตรกร  นาแก้ว 
๔.  นางจรรย์รักษ์  วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา นางจรรย์รักษ์  วงศ์ชัย 
๕.  นางอัจฉราวรรณ  อ่ิมเอิบ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นางอัจฉราวรรณ  อิ่มเอิบ 
๖.  นายมานพ  แบนไทย หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

งานสาธารณสุข 
นายมานพ  แบนไทย 

๗.  นางสุดใจ  สาบุ่ง ประธานชุมชนบ้านสหกรณ์ นางสุดใจ  สาบุ่ง 
๘.  นายประสาน อภิรักษ์คีรีคาม ชาวบ้านชุมชนสหกรณ์ นายประสาน อภิรักษ์คีรีคาม 
๙.  นายอาทิตย์  ทัตมะนิน พนักงานจ้างเหมาบริการ นายอาทิตย์  ทัตมะนิน 

๑๐. นายชลทิศ  เฮิงโม พนักงานจ้างเหมาบริการ นายชลทิศ  เฮิงโม 
๑๑. นางสาวปภาวดี  เครือใย พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวปภาวดี  เครือใย 
๑๒. นายธีร์ธวัช  สละเต็ม พนักงานจ้างเหมาบริการ นายธีร์ธวัช  สละเต็ม 
๑๓. นางสาวขวัญจิรา  ค าสา พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวขวัญจิรา  ค าสา 
๑๔. นางสาวศรินญา  มาพรม พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวศรินญา  มาพรม 

 



๒ 

 

๑๕. นางสาวนิรชา  คมสัน เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนิรชา  คมสัน 
๑๖. น.ส.พรทิพย์ ขยันเกตุการณ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน น.ส.พรทิพย์ ขยันเกตุการณ์ 
๑๗. นางจันทร์จิรา  ปิญญาทู เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ นางจันทร์จิรา  ปิญญาทู 
๑๘. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมใจ ผช.จนท.ธุรการ นายเกียรติศักดิ์  ธรรมใจ 
๑๙. นายบุญส่ง  จันตา พนักงานขับรถยนต์ นายบุญส่ง  จันตา 
๒๐. นางสาวจันทนิภา  จันดาหาร พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวจันทนิภา  จันดาหาร 
๒๑. นางสาวภิรมยา  รอดข า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ นางสาวภิรมยา  รอดข า 
๒๒. จ.ส.อ.ปัณณวิชญ์ สัจจะพิทักษ์จิตต์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ จ.ส.อ.ปัณณวิชญ์ สัจจะพิทักษ์จิตต์ 
๒๓. นางสาวอินทุอร  เชียงผิ่ว พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวอินทุอร  เชียงผิ่ว 
๒๔. นางบุปผา  สีตะระโส เจ้าพนักงานธุรการ นางบุปผา  สีตะระโส 

 ๒๕. นางสาวดาวรรณ  ใหญ่หลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวดาวรรณ  ใหญ่หลวง 
 ๒๖. นายเฉลิมพงษ์  มนเทียรทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเฉลิมพงษ์  มนเทียรทอง 
 ๒๗. นางสุนิสา  ดอนไพรพัน เจ้าพนักงานธุรการ นางสุนิสา  ดอนไพรพัน 
 ๒๘. นางนุชรินทร์  กลิ่นลูกอิน นักทรัพยากรบุคคล นางนุชรินทร์  กลิ่นลูกอิน 
 ๒๙. นางสาวจันทร์แรม  ปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจันทร์แรม  ปัญญา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้อง
ประชุมแล้ว รายงานประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวดว่า สมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

 
นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

ขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้ครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด   
ทุกท่าน ท่านผู้บริหารเทศบาลฯท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ถือว่า
เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิก
เข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน รวมทั้งตัวผม ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ แจ้งเรื่องก าหนดการวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมวางพวงมาลาฯ ตามก าหนดการที่แนบมา 
๑.๒ ส่วนอีกเรื่องเป็นหนังสือด่วนที่สุดจากอ าเภอฯ เนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางอ าเภอได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ 
ช่วงเวลา ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 
จ านวน ๘๙ รูป และช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. จะเริ่มพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แม่สอด และตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีพิธีจุดเทียนชัย ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด จึง
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานด้วยนะครับ 

 
ที่ประชุม -รับทราบ- 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 

เรื่อง  รับรองผลการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวัน
เสาร์ที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ผ่านมา) 

 
นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า 
มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

 
ที่ประชุม 
 

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 

เรื่อง กระทู้ถาม 
(ไม่มีเรื่องนะครับ) 
 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
(ไม่มีเรื่องนะครับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ 3 ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นายบุญส่ง  ปัทมพงศ์พร 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑  
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ 
วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยน แปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธาน สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี  การแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร  ญัตติ



๔ 

 

ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง  
พิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย   
เพ่ือแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาล
เทศบาลต าบลท่าสายลวดได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
 

นายประสิทธิ์  ด่านตระกูล 
กรรมการแปรญัตติ/ 
เลขานุการแปรญัตติ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายประสิทธิ์  ด่านตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล        
ท่าสายลวด ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด นั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แบบขอเสนอแปรญัตติ 
 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสายลวด 

วันที่  ๙  เดือน  ตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเสนอแปรญัตติ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน  ๔  
รายการ เนื่องจากจ านวนเงินขอจ่ายได้ปรากฏในช่องสรุปด้านท้ายแล้วเห็นว่าเป็น
ค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

  ๑. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน ตั้งไว้   ๑,๔๐๐,๐๐  บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  
กันทะวงษ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิด
ในค าชี้แจงเล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด ในการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่
สอด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด ในการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ    
แม่สอด  
 



๕ 

 

 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งไว้ ๙๔๐,๐๗๐.- 
บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข  
 ๒. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้   ๖,๐๐๐,๐๐๐  
บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย
ยังชีพในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวดแบบขั้นบันได ตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๕,๔๘๘,๘๐๐.- บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย
ยังชีพในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวดแบบขั้นบันได ตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
พิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 
๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๑,๖๕๔,๘๐๐.- บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
พิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 
๒๕๖๒  

 ๓. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้   
๑๐๐,๐๐๐  บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความ
ดังนี้  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
 ข้อความเดิม   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร การปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร เช่น ทาสีตีเส้น ป้ายจราจรต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการจราจร ตั้งจ่ายโดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุน 
ตั้งจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อความใหม่   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร การปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร เช่น ทาสีตีเส้น ป้ายจราจรต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการจราจร ตั้งจ่ายโดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุน  
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 ๔. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐  บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจง
เล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  

 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายจ ารัส  กันทะวงษ์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวด 
 

      ซึ่งคณะกรรการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแบบขอเสนอ  แปรญัตติ 
ซึ่งนายจ ารัส  กันทะวงษ์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวด 
ได้เสนอขอแปรญัตติ ให้ตัดลดข้อความ จ านวน ๔ รายการเนื่องจากเห็นว่า เป็นค าผิด
ในค าชี้แจงเล็กน้อยเพ่ือจะได้น าไปชี้แจงต่อสภาเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาฯ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงทราบมาบ้างแล้ว
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ก่อนหน้านี้แล้ว ล าดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นายบุญส่ง  ปัทมพงศ์พร 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปร
ญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง
ในสาระส าคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม



๗ 

 

แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อ
วาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ ไว้เท่านั้น 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ในล าดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง โดยจะพิจารณาเรียง
ตามล าดับ เริ่มรายการที่ ๑ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาดังนี้ 
๑. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน ตั้งไว้   ๑,๔๐๐,๐๐  บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ต าแหน่ง 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย 
คือ ขอตัดข้อความดังนี้  
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด ในการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่
สอด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด ในการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ แม่
สอด  

 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งไว้ ๙๔๐,๐๗๐.- 
บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะกิจการศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข  
     จึงขอถามว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอแก้ไขรายการที่ ๑ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

รายการที่ ๒ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาดังนี้ 
๒. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้   ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย
ยังชีพในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวดแบบขั้นบันได ตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๕,๔๘๘,๘๐๐.- บาท 

 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย
ยังชีพในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวดแบบขั้นบันได ตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



๘ 

 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
พิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 
๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๑,๖๕๔,๘๐๐.- บาท 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
พิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 
๒๕๖๒  
     จึงขอถามว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอแก้ไข รายการที่ ๒ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

รายการที่ ๓ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาดังนี้ 
๓. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐  
บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจงเล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
 ข้อความเดิม   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร การปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร เช่น ทาสีตีเส้น ป้ายจราจรต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการจราจร ตั้งจ่ายโดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุน 
ตั้งจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อความใหม่   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร การปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร เช่น ทาสีตีเส้น ป้ายจราจรต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการจราจร ตั้งจ่ายโดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุน  
     จึงขอถามว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอแก้ไข รายการที่ ๓ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ ๔ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาดังนี้ 
๔. แผนงานงบกลาง หน้า ๓๓/๓๔  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐  บาท   ปรากฏว่า นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอแก้ไขค าผิดในค าชี้แจง
เล็กน้อย คือ ขอตัดข้อความดังนี้  
 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 ข้อความเดิม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



๙ 

 

 
 
 

 

 
 ข้อความใหม่  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
     จึงขอถามว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอแก้ไข รายการที่ ๔ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม 
 

เห็นด้วย  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด เห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ขอแก้ไขค าผิดเล็กน้อยในค าชี้แจง จ านวน ๔ รายการใน
หมวดงบกลาง  จึงขอถามว่ามีท่านสมาชิกใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม 
 

เห็นด้วย  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ผมขอพักการประชุมชั่วคราว ๑๐ นาที ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๓ และ
เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

พัก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๓ การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
     ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ 
เสียง และ ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  
 

นายบุญรอด ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ได ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องอ่ืน ๆ  
ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาเทศบาลฯ รับทราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.ยุทธการ  ลาแก้ว เชิญครับ  
 

นายยุทธการ  ลาแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายยุทธการ  ลาแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   ท่าสายลวด 
อันดับแรกกระผมขอขอบคุณ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่า
สายลวด ที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่า
สายลวด และกระผมมีข้อซักถาม ๑ ข้อ ซึ่งมีถนนคอนกรีตที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ



๑๐ 

 

สภาพดีไม่ช ารุดแต่เกิดเป็นแอ่งและมีน้ าขัง ซึ่งเราสามารถใช้โครงการฯ นี้ซ่อมแซมได้
หรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอเชิญท่านผู้บริหารตอบข้อซักถาม ขอเชิญครับ 
 
 

นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ าน  กระผม นายจ ารัส   กันทะวงษ์  ต าแหน่ ง ปลัด เทศบาลปฏิบั ติหน้ าที่
นายกเทศมนตรีฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาฯ ในส่วนของงบประมาณที่เกินจากในเทศบัญญัติฯ ทาง
เราไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามจะหางบประมาณมาให้ ในส่วนของผมช่วงนี้ ได้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกรมฯ และทางจังหวัด ในเรื่องของการขอเงินอุดหนุน ซึ่งปกติ
กรมฯ จะจัดสรรให้ทุกปีแต่ในส่วนปีที่แล้วทางเทศบาลต าบลท่าสายลวดเราที่เดียวที่
ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากเราไม่ได้ท าเรื่องขอไป กระผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯ และกองช่างร่วมด้วยช่วยกันส ารวจพ้ืนที่      แต่เนื่องด้วยปัจจุบันช่างของเรา
ขาดแคลน และในเดือนพฤศจิกายนนี้ ช่างพิเชษฐ์ ก็จะย้ายไปก็จะท าให้ขาดแคลน
บุคลากร ผมก็จะขอท าโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนที่ง่ายที่สุดก่อน คือถนนคอนกรีต 
สามารถค านวณได้ง่าย อยากให้พวกเราได้ช่วยดูในหมู่บ้านของตัวเองว่ามีพ้ืนที่ไหน
บ้างที่ชาวบ้านยกให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะขอความร่วมมือส ารวจสอบถามประชาชนแล้ว
ขอส าเนาโฉนดที่ดินจากประชาชนมา แล้วให้ทางช่างช่วยไปตรวจวัดด้วย เช่น หมู่ที่ ๑ 
บ้านใต้ และ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยม่วง ร่องระบายน้ าให้ส ารวจให้แน่ชัด จะได้ขอเพ่ิมเติม
ในการปรับปรุงแก้ไข 
     ในส่วนของเทศบาลต าบลท่าสายลวด ก็มีจ านวนเงินสะสมคงเหลือ พวกเราคิดจะ
ท าโครงการใหญ่ ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ปรับปรุงเรื่องบ่อขยะ  บ่อบ าบัดน้ า
เสีย และบริเวณที่ดินข้างปั้ม ปตท. จะท าการก่อตั้งให้เป็นสถานีดับเพลิงและลาน
เอนกประสงค์ ส่วนด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด ปัจจุบันจะเห็นว่ามี
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก เราจะปรับปรุงด้านในเป็นที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด และด้าน
นอกจะก่อสร้างห้องน้ า และร้านค้าร้านอาหารให้อยู่ภายนอกอาคาร ปรับปรุงภายใน
ให้ดูดี และเรื่องต่อไปคือสุสาน และถนนที่เหลือจะจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะ
เป็นงานซ่อมถนนที่มีร่องระบายน้ า คิดว่าโครงการที่กล่าวมางบประมาณน่าจะมี
เพียงพอเพราะยุคนี้การประมูลเสนอราคาใช้วิธี e-bidding จะท าการเคาะราคาที่
ธนาคารจะเป็นแบบโปร่งใสไม่สามารถฮ้ัวประมูลกันได้แน่นอน ซึ่งในส่วนนี้เราจะต้อง
เร่งท าผลงานก่อนจะมีการเลือกตั้งแล้วจะเสนอที่ประชุมสภาในสมัยสามัญหน้าอีกครั้ง 
เพราะเราต้องท าจัดรายงานการประชุมสภาฯ ให้แล้วเสร็จและก็จะแจ้งประสานกับ
ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานไปอ าเภอแม่สอด ส่วนเรื่องที่เกินเลยจากการส ารวจให้
สมาชิกสภาฯ ท าการเสนอมา เอาเรื่องซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และเรื่อง
อ่ืนที่อยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด  
      ดังนั้นเราจะมีงบประมาณเอามาใช้อีกหลายอย่างฝากไว้ด้วยนะครับ ช่วงนี้นับ
ถอยหลังรอได้เลย พวกเราควรช่วยกันสร้างผลงานในพ้ืนที่ชุมชนของเรา ช่วยกันคิด



๑๑ 

 

ช่วยกันท าว่าจะเอาอะไรมาพัฒนาฯ ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯไว้ด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องอ่ืน ๆ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาเทศบาลฯ รับทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ท่าน สท.วิเชียร  ค าตองมา ครับเชิญครับ  
 

นายวิเชียร  ค าตองมา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายวิเชียร  ค าตองมา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   ท่าสาย
ลวด กระผมขอสอบถามความคืบหน้า จ านวน ๓ เรื่อง 
เรื่องที่ ๑ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าพร้อมถนนเลียบริมน้ าเมย อยากสอบถามความ
คืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้วนะครับ 
เรื่องที่ ๒ โครงการ เฟลต ๓ หนองต้นผึ้ง เห็นมีปัญหาการส่งมอบเรื่องของพ้ืนที่ 
เพราะยังเห็นรถแบ็คโฮว์จอดอยู่ที่เดิมครับ 
เรื่องที่ ๓ ถนนซอย ๑ บ้านหนองกิ่งฟ้า เห็นมีข้อมูลก่อสร้าง ๑๐๐ เมตร ท าไป
ครึ่งหนึ่งแล้ว หรืออีก ๑๐๐ เมตร จะด าเนินการท า คสล. เนื่องจากสาเหตุใดหรือเป็น
พ้ืนที่สาธารณะหรือยังไม่ได้ยกมอบให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพราะเห็นท าแค่ครึ่งเดียว
แล้วยังไม่แล้วเสร็จ ขอบคุณครับ 

นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญท่านผู้บริหารช่วยตอบข้อชี้แจงด้วยครับ ครับเชิญครับ  
 

นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ าน  กระผม นายจ ารัส   กันทะวงษ์  ต าแหน่ ง ปลัด เทศบาลปฏิบั ติหน้ าที่
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่ท่าน สท.วิเชียร สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่อง เฟลต ๓ ซึ่ง
แบ่งเป็น ๓ ช่วง ๓ ชุด ชุดที่ ๑ โครงการป้องกันน้ าท่วม ซึ่งผ่านบ้านห้วยม่วงมาถึงท่า
ทองดี ผมสอบถามล่าสุดพบว่าผู้ที่ประมูลได้ของกรมโยธาฯ มีปัญหาเรื่องการก่อสร้าง 
ไม่สามารถด าเนินการต่อได้จึงท าให้ผู้รับเหมาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ 
ชุดที่ ๒ เรื่องถนนบริเวณด่านของทหารพราน เกี่ยวกับเรื่องของความม่ันคงซึ่งปัจจุบัน
ยังคงไม่ลงตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องขอพื้นที ่
ชุดที่ ๓ บ้านหนองต้นผึ้ง บ้านหนองก่ิงฟ้า ผมสอบถามไปยังจังหวัดตามหนังสือ    คือ
ท าทุกอย่างให้ชัดเจนในส่วนของพ้ืนที่ และกระผมได้ท าหนังสือของบประมาณไปแล้ว 
ลงพ้ืนที่ส ารวจแล้ว ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว ซึ่งกระบวนการในพ้ืนที่ได้จบไป
แล้ว ผมสอบถามไปเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งตาม พรบ.การกระจายอ านาจฯ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนหมดแล้ว ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานแล้ว  ในส่วนของหนองกิ่งฟ้าก็มี
เจ้าหน้าที่เริ่มเข้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่ของเราที่
บริเวณข้างปั้ม ปตท. ผมก็ท าหนังสือตอบกลับไปยินดีให้ใช้สถานที่ ส่วนหมู่บ้านหนอง
กิ่งฟ้า หมู่ที่ ๕ ซอย ๑ ขอให้ทางผอ.กองช่างลงพ้ืนที่ส ารวจแล้ว ของเดิมได้ก่อสร้างไป
แล้วครึ่งนึงและตอนนี้ส ารวจใหม่เพ่ือก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม ขอให้ประธานแจ้งให้ผอ.
กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยนะครับ 
 

นายบุญรอด  ถึงสุข มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาเทศบาลฯ รับทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญ



๑๒ 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ ท่าน ผอ.กองช่างชี้แจง ครับเชิญครับ 
  

นายจิตรกร  นาแก้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายจิตรกร  นาแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอชี้แจง
โครงการที่ ท่าน สท.วิเชียร  ค าตองมา ได้ซักถามมานะครับ ถนนหนองกิ่งฟ้า ซอย ๑ 
ซึ่งเดิมเค้าได้ก่อสร้างไว้แล้ว มีถนนเดิมสร้างไว้แล้วท้ายซอยไปจนถึงครึ่งซอยที่เราไป
สร้างถนนลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๖๗ เมตร เราสร้างต่อกึ่งกลางซอยมา
จนถึงปากซอยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาเทศบาลฯ รับทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ท่านผู้บริหารชี้แจง ครับเชิญครับ  
 

นายจ ารัส  กันทะวงษ์ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ าน  กระผม นายจ ารัส   กันทะวงษ์  ต าแหน่ ง ปลัด เทศบาลปฏิบั ติหน้ าที่
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอฝากเรื่องถนนไปดูให้ชัดเจน ว่ามีผู้อุทิศให้หรือว่าเป็นพ้ืนที่
สาธารณะฝากทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะครับ และในส่วนของเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ มีส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาฯ เรื่องของ
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเพ่ิมตามสิทธิ์ตามระเบียบฯ ที่จะได้รับในเทศบัญญัติฯ ซึ่งถ้ามี
การเลือกตั้งตาม Road map ผู้จะได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมาจากการเลือกตั้ง 
กระผมถือว่าท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ท าหน้าที่ในตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ปีนี้ได้ดีเยี่ยมและให้ความเห็นชอบในการตราเป็นเทศ
บัญญัติฯ ซึ่งพอได้สมาชิกสภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้งใหม่ ก็จะได้จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อไป พวกเราจะท าหน้าที่ในปี ๒๕๖๒ ถ้ามี
เงินสะสมคงเหลือเราก็จะน ามาพัฒนาโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานต่อไป  กระผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิก  สภาฯ ทุกท่านด้วยครับ และพรุ่งนี้ผมขอให้ทุกท่านเข้าร่วม
พิธีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๙ และหลังเสร็จพิธี 
ช่วงเวลา ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพัฒนาท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด โดยการแต่งกายให้สวมเสื้อสีเหลืองนะ
ครับ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาเทศบาลฯ รับทราบหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
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(ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 
           (นายบุญส่ง  ปัทมพงศ์พร) 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 

    (นายประสิทธิ์  ด่านตระกูล) ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการฯ 
                                    (นายค าจัน  ศรีสมุทร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการและเลขาฯ 
                                      (นางภิญญา  เฮิงโม) 
 
 
                                                           สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                                                                 เมื่อวันที่เดือน       ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                       (นายบุญรอด  ถึงสุข) 
                                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
 
 
 


